

## 'บักปอก'ตรวจสอบที่ดินปารีณาตามกม.

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ถูกตรวจสอบที่ดิน ภท.5 กว่า 1,700 ไร่ ในพื้นที่หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จะต้องมีการหารือ หรือมอบนโยบายต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) หรือไม่ ว่า เพียงอ่านข่าวและยังไม่ได้รับเรื่อง ยังไม่ทราบว่าเป็นที่ดินของสำนักงานที่ดินปฏิรูปเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) หรืออะไร เพราะเรื่องนี้กระทรวงเกษตรกำลังดูอยู่ ก็ว่าไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

"ไม่ว่าใครทั้งสิ้น จะไปพูดอย่างไรได้ และไม่ว่าใครทั้งสิ้น ประชาชนนายด่านายแดงก็เหมือนกัน ใครมาเป็นรัฐบาล ใครมาเป็น ส.ส.ก็ต้องอยู่ในจุดเดียวกัน เพราะถ้าไม่อยู่มันจะไม่ได้ ก็ต้องรับไปตามนั้น ตรวจสอบกัน เป็นอย่างไรก็ว่าไปตามกฎหมาย" พล.อ.อนุพงษ์กล่าว

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึงกรณีนายเรือกร ลีกิจวัฒน์นะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ยื่นขอให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ครอบครองที่ดิน ภท.5 กว่า 1,700 ไร่ ในพื้นที่หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรีนั้น ว่าเมื่อมีผู้ร้องเราต้องเข้าไปดูว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช.หรือไม่ เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบเบื้องต้น หากเห็นว่าไม่เข้ากฎหมาย ป.ป.ช.ก็สามารถให้ทางตำรวจ หรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) รับไปดำเนินการสอบสวน ป.ป.ช.จะทำเมื่อเป็นเรื่องสำคัญและมีความเสียหายเป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม หากตรวจรับเรื่องเบื้องต้นแล้วเข้ากับข้อกฎหมายของ ป.ป.ช.หรือมีมูลพอไต่สวนก็ไต่สวน

## คลังจี 50เขตสำรวจที่ดิน-ตึก-คอนกรีต

### ม.ค.63เก็บภาษีตามกม.ใหม่

ศาลาว่าการกทม. - เมื่อวันที่ 14 พ.ย. นายธรรมรัตน์ มุกมีท่า ผู้อำนวยการสำนักการคลัง (สนค.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศและผู้ว่าฯกทม. ให้เตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายหลังพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับ และมีกำหนดใช้ ในวันที่ 1 ม.ค. 2563

นายธรรมรัตน์กล่าวว่า ที่ผ่านมา กทม. เตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพ.ร.บ.ดังกล่าว โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 1.ส่งการให้ฝ่ายรายได้ทุกสำนักงานเขต เตรียมการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างล่วงหน้าก่อน พ.ร.บ.ภาษิดังกล่าวใช้บังคับ

2.ผู้ว่าฯกทม. มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี พร้อมทั้งได้ประกาศกำหนดระยะเวลาในการสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ

ห้องชุดในเขต กทม. ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย.2562 เป็นต้นไป รวมทั้งกำหนดแบบประกาศ คำสั่ง คำร้อง หรือแบบฟอร์มต่างๆ ที่พึงจะใช้ตามพ.ร.บ. และดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงรับฟังปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว

3.สนค.เวียนแจ้งแนวทางการเตรียมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เพื่อดำเนินการและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และ 4.สำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด พร้อมประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเดือน พ.ย. 2562 เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง กทม. ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 30 ของกรอบระยะเวลาในการดำเนินการตามกฎหมาย

# 'นิพนธ์'ชี้มีหลายเงื่อนไขต้องดำเนินการ/ย้ำเป็นอำนาจกรม.ในการกำหนด เลือกตั้งท้องถิ่นหลังงบ63บังคับใช้

มท. : เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ให้การต้อนรับคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายชูการ์โน มะทา เป็นประธาน เข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในนโยบายการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น และการบริหารรูปแบบพิเศษ

โดยนายนิพนธ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยยินดีอยู่ที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎร เดินทางมาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในส่วนของท้องถิ่น ซึ่งสามารถยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยการหารือในประเด็นต่างๆ กับคณะกรรมการฯ อาทิ ความคืบหน้าการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) การเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการกำหนดเพื่อประกาศให้มีการเลือกตั้ง

นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า โดยมีเงื่อนไข

ในการกำหนดเวลาการเลือกตั้ง ขึ้นอยู่กับหลายเงื่อนไขที่จะต้องออกระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย และการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับการเลือกตั้งแต่ละระดับของอปท. ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ช่วงต้นเดือนมีนาคม 2563 รวมถึงเรื่อง มท. สั่งการให้ผวจ.เร่งดำเนินการกับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้มีตำแหน่งในอปท.ที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน พ.ย. 62 การใช้สิทธิบำเพ็ญจตทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินของข้าราชการส่วนท้องถิ่น การตั้งงบประมาณให้อปท.ให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างเหมาะสมการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องต่างๆ ในอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่

"ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน เพื่อให้เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ อย่างสูงสุดต่อไป" นายนิพนธ์ กล่าว



**ปลุกพลังชุมชน** : กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ร่วมกับบมจ.ธนาชาติประกันภัย จัดโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” ปลุกพลังประชาชนในท้องถิ่นทุกระดับทั่วประเทศร่วมแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนถนนในระดับชุมชนมุ่งลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเมื่อเร็ว ๆ นี้